

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
นายมะการิง หวัง
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งครั้งที่ ๙๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิเทนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน แล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ กระผม นายมะการิง หวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ขอแถลงนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อันทรงเกียรติ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ของผู้บริหาร ที่ได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนทุกท่านตามที่ได้ มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนโดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่อาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กระผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนได้รับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ ๔ ปี จะต้องเป็นระยะเวลาที่กระผมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของ ประชาชน โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ

๑. ความซื่อสัตย์ สุจริต
๒. ความโปร่งใส
๓. ความเป็นธรรม
๔. ความประหยัด
๕. ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

กระผมได้กำหนดนโยบายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พิเทน โดยมีเจตคติที่จะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคง นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวตำบลพิเทนทุกคน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ดังนี้

๑. นโยบายการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค

ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วมติดตั่งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพียงพอกับความต้อ การของประชาชน

๒. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทาง“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่งถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำ บริการต่างๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า

๓. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศาสนาเป็นเครื่องขึ้น่า ชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานและได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน คนในสังคมจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคร้ายไข้ เจ็บ บริการความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาส ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อาจจะขยายและปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่ความต้องการ มีสติปัญญา และทัศนคติที่ดีงามและมีคุณธรรม พื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและ ภัยธรรมชาติต่างๆ

๔. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของการพัฒนาคือจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษมีลำคลองใสสะอาด ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนขององค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง มีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมและรักษา สภาพแวดล้อม ให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด ของถนน หรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็น ระบบ

๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทาง การเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย เฉพาะ ตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถบริการแก่ประชาชน ให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่นจัดหาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลให้มีความรู้ความสามาถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิเทนตามที่กล่าวมา เป็นไปตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ซึ่งมาจากวิเคราะห์สภาพ ปัญหาความต้องการของประชาชน

กระผม จะตั้งใจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความ โปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการทำงานบนพื้นฐานของ ความต้องการของประชาชนตามระเบียบกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง แท้จริง

(นายมะการัง หวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖